



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ที่ ๒๔๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะค่าจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลมะค่า - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนไทย แล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางเรวดี เขาวโคกสูง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางพนิดา ทารินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการได้

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

- อนุมัติ

(นายณรงค์ พลล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า (M๖๗๐๗๐๐๑๕๓๔๑) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๗๐๗๐๐๑๕๓๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ ๖ ตำบลมะค่า - บ้านใหม่ หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลโนนไทย	๓,๐๕๐,๘๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๐๐๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยกรณีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ และได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว
หากมีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพัน
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจังหวัดได้รวบรวมส่งถึงกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการ
จัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

๒. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณ
ถูกหักตกเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

/๓. เมื่อได้รับ...

๓. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ว่าด้วยกรณีใด ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง

๔. ให้จังหวัดติดตาม กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๕. ให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย โทร. ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐจันทน์ ตี๋บเต็ม โทร. ๐๘ ๒๖๙๔ ๔๕๕๑

รายการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 28 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรคสอง
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3003 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ที่	สังกัด		รายละเอียดการอนุมัติ				อ้างอิง หนังสือจังหวัด
	จังหวัด	อำเภอ	รายการที่อนุมัติ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ	
1	นครราชสีมา	อำเภอโนนไทย	อ.บ.ค.ม.ค.ค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งหนองแหวน หมู่ที่ 6 ตำบลมะค่า - บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนไทย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร โทส่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	1	สายทาง	3,090,800.00	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน ค่อม่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท

